

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“**BVSC**”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 của HĐQT như sau:

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, các chỉ số chính của nền kinh tế đều sụt giảm, sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Năm 2021, GDP Việt Nam tăng 2,58% so với năm 2020. Tăng trưởng GDP năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 do tác động kéo dài của dịch Covid-19 nhưng trong bối cảnh vừa phòng chống dịch sát sao vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả này được coi là thành công lớn của Việt Nam.

Thị trường chứng khoán (“**TTCK**”) Việt Nam: Năm 2021 nhờ sự bùng nổ của nhà đầu tư trong nước, TTCK Việt Nam đã tăng trưởng mạnh cả về thanh khoản và vốn hóa; mặc dù có những nhịp điều chỉnh do tác động của đại dịch, khi xuất hiện biến chủng virus Covid-19 mới Delta và Omicron. TTCK Việt Nam đã có mức tăng trưởng vượt bậc so với các TTCK khác trong khu vực cả về điểm số và thanh khoản. Kết thúc năm, chỉ số VnIndex đóng cửa tại 1.498,28 điểm, tăng 35,73%; chỉ số HnxIndex đóng cửa tại 473,99 điểm, tăng 133,35%; chỉ số UpcomIndex đóng cửa tại 112,68 điểm, tăng 51,35%. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, với bình quân GTGD trên cả 3 sàn đạt 26,661 tỷ đồng/phiên, bằng 259% so với bình quân năm 2020. Nhiều phiên giao dịch kỷ lục được thiết lập với GTGD lớn hơn 40,000 tỷ đồng/phiên. Đây là những nhân tố tích cực tác động tới hoạt động kinh doanh của các CTCK nói chung và BVSC nói riêng.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2021

Năm 2021, thực hiện những nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, cũng như được ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường để có những chỉ đạo và quyết sách kịp thời, căn cơ và toàn diện đối với các mảng hoạt động của Công ty. Các hoạt động của HĐQT diễn ra trong năm như sau:

2.1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- HĐQT đã triệu tập thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 20/04/2021. ĐHĐCĐ đã thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng do HĐQT trình như: Kế hoạch kinh doanh năm 2021, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021... Tại Đại hội lần này, ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 11, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần 1, Quy chế hoạt động của HDDQT, Quy chế hoạt động của BKS.

- Trong năm, HĐQT tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua thay đổi Trụ sở chính công ty từ số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm chuyển đến số 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc chuyển Trụ sở chính đã được Công ty triển khai hoàn thành trong tháng 12/2021; đồng thời HĐQT lưu hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 theo sự ủy quyền của cổ đông bằng văn bản để đảm bảo thống nhất việc thay đổi trụ sở công ty.

2.2. Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền:

Căn cứ vào quy định của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty, HĐQT thông qua các chính sách và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Để xem xét quyết định các vấn đề một cách cẩn trọng và hiệu quả, HĐQT thực hiện thông qua các phương thức sau:

a. *Tổ chức các cuộc họp của HĐQT để thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT:* năm 2021, HĐQT đã tổ chức (04) cuộc họp định kỳ mỗi quý 01 cuộc họp. Tất cả các cuộc họp này đều mời các Kiểm soát viên và thành viên Ban Tổng Giám đốc tham dự. Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật.

b. *Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết, quyết định giải quyết các đề xuất, các nội dung thuộc thẩm quyền:* Ngoài việc tổ chức các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề Ban Tổng Giám đốc Công ty đề xuất như: phê duyệt định hướng Chiến lược phát triển công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; việc chi trả cổ tức năm 2020; điều chỉnh tăng Kế hoạch kinh doanh năm 2021; thông qua việc phát hành trái phiếu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Trong năm, HĐQT tiến hành 30 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Năm 2021, HĐQT ban hành 33 Nghị quyết quan trọng, tập trung vào giải quyết và chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai kế hoạch kinh doanh (“**KHKD**”) năm 2021; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; đầu tư tài sản cố định và xây dựng cơ bản, kế hoạch tiền lương, kế hoạch tự doanh năm 2021; phê duyệt định hướng Chiến lược phát triển công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua; việc chi trả cổ tức năm 2020; điều chỉnh tăng Kế hoạch kinh doanh năm 2021, kiện toàn nhân sự ... cũng như các nội dung khác liên quan việc quản trị Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

2.3. Nâng cao năng lực quản trị Công ty

Năm 2021 là năm các văn bản pháp luật điều chỉnh về quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu lực như: Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực như Thông tư

116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán Do đó HĐQT đã chỉ đạo Công ty rà soát hệ thống các văn bản quản trị Công ty để có sửa đổi, bổ sung phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật. HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 1, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện rà soát, sửa đổi các quy trình, quy chế nghiệp vụ của Công ty.

3. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2021

3.1. Về triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

a. Triển khai nhiệm vụ kinh doanh

Trong năm 2021, làn sóng dịch covid-19 lần thứ 4 khiến nhiều địa phương trên cả nước trong đó có Hà Nội và TP.HCM phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến có những giai đoạn cao điểm, tỷ lệ làm việc từ xa của NLĐ tại Hà Nội lên tới 70%, tại TP. HCM xấp xỉ 100%. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán (“CTCK”) trên thị trường, đặc biệt cạnh tranh về phí môi giới & lãi suất đối với dịch vụ margin & ứng trước, trong khi đó BVSC với những điểm hạn chế về quy mô vốn và thiếu các sản phẩm phái sinh dẫn đến năng lực cạnh tranh so với các CTCK trên thị trường suy giảm. Nhận thức rõ những thách thức này, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến tình hình TTCK và tình hình phòng chống dịch của Chính phủ để đề ra những quyết sách kịp thời, giải pháp đúng đắn, đặc biệt là vận dụng một cách hiệu quả các công cụ làm việc trên nền tảng số, để đảm bảo tính ổn định liên tục của hoạt động kinh doanh, quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao. Mặt khác, với tinh thần trách nhiệm cao trước các cổ đông, trước các yếu tố thuận lợi của TTCK, thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT đã rà soát đánh giá và ban hành Nghị quyết số: 26/2021/NQ-HĐQT ngày 11/11/2021 điều chỉnh KH kinh doanh năm 2021 đối với BVSC, theo đó chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện 2021 tăng lần lượt lên 805 tỷ đồng và 166 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 34% và 43% so với KH ban đầu được ĐHĐCĐ 2021 giao.

Với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty, BVSC đã hoàn thành xuất sắc KH kinh doanh 2021 điều chỉnh, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác 2021 đạt 1147,19 tỷ đồng hoàn thành 130,36 % KH điều chỉnh (880 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu đã thực hiện là 1052,83 tỷ đồng hoàn thành 131%% KH điều chỉnh (805 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 282,94 tỷ đồng hoàn thành 140% KH điều chỉnh (202 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 232,2 tỷ đồng hoàn thành 140% so với KH điều chỉnh (166 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh như trên, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc hoàn thành xuất sắc triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

b. Triển khai nhiệm vụ khác

Đ
P
O
J
A
K

Thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT phối hợp BKS, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

(i). Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 08% trên mệnh giá cổ phần, trích lập các quỹ dự phòng, quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng ban quản trị;

(ii). Thực hiện lưu hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

(iii). Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Tập đoàn Bảo Việt hoặc Người có liên quan của Tập đoàn Bảo Việt.

(iv). Hoàn thành việc chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm về số 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.2. Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc chỉ đạo Công ty tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

a. *Xây dựng định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025*: Đề thích ứng với môi trường kinh doanh mới trong giai đoạn 05 năm tới đây, dựa trên phân tích các yếu tố: Xu hướng phát triển của ngành chứng khoán, kinh nghiệm phát triển các công ty chứng khoán trên thế giới và trong khu vực; Môi trường kinh doanh của TTCK Việt Nam & Phân tích điều kiện về tài chính, định vị điểm mạnh, điểm yếu của BVSC, HĐQT đã hoàn tất việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và xây dựng định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua (*Chi tiết kính trình Quý cổ đông xem tại Tờ trình v/v Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và định hướng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 trình bày phần sau Đại hội*).

b. *Công tác quản trị và điều hành*: HĐQT chỉ đạo Công ty tiến hành giải pháp kịp thời, căn cơ và toàn diện đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Dịch Covid-19 gây ra; đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được diễn ra liên tục trong thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài do ảnh hưởng của làn sóng dịch covid-19 lần thứ 4 gây ra như: đẩy nhanh triển khai dịch vụ mở tài khoản chứng khoán trực tuyến eKYC; phê duyệt cho Công ty triển khai Chương trình “*BVSC-Môi trường làm việc An toàn & Hạnh phúc*” với nhiều hoạt động đa dạng nhằm ứng phó với đại dịch covid (*triển khai tiêm phòng vaccine cho NLD, ủng hộ Quỹ vacxin Covid 19 của Chính phủ, ủng hộ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, triển khai tiêm phòng vacxin cho cán bộ nhân viên toàn công ty*); trong năm HĐQT cũng đã chỉ đạo Công ty hoàn tất việc chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm về số 08 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

c. *Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới*: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của BVSC. Kết quả, năm 2021 BVSC liên tục cho ra mắt các sản phẩm và dịch vụ như: dịch vụ mở tài khoản chứng khoán trực tuyến eKYC; tính năng cho phép nhà đầu tư chủ bán chứng khoán lô lẻ sàn HOSE trên Online và triển khai mua chứng khoán lô lẻ định kỳ từ 20/10/2021; Sản phẩm ủy thác BVS Value.

d. *Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin:* Dịch Covid-19 vừa là thách thức đồng thời cũng là cơ hội để đẩy nhanh tiến trình số hóa toàn diện hoạt động kinh doanh của công ty. Trong bối cảnh này, HĐQT chỉ đạo Công ty đẩy mạnh số hóa nền tảng dịch vụ chứng khoán với những nâng cấp và hoàn thiện liên tục các tính năng của nền tảng giao dịch trực tuyến Bwise, bảng giá BVS@LiveBoard thế hệ mới và App Mobile; cũng như đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công việc như Any Desk, họp trực tuyến trên Zoom....giúp đảm bảo tính liên tục ổn định của hoạt động kinh doanh mà không bị cản trở bởi dịch Covid 19 , tối ưu năng suất làm việc của cán bộ, nhân viên Công ty.

e. *Phát hành trái phiếu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh:* Trong bối cảnh Giá trị giao dịch thị trường gia tăng nhanh đã đẩy nhu cầu vay Margin, ứng trước của khách hàng lên cao. Để đáp ứng nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, trong năm 2021 HĐQT đã nghiên cứu và thông qua đề xuất của Công ty về phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu với mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

f. *Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro:* HĐQT đã rà soát và thông qua các Chính sách Rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2021 theo đề xuất của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đề nghị Công ty tiếp tục chủ động phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động, bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch của BVSC, tăng cường công tác quản lý và thu hồi các khoản nợ khó đòi.

4. CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT dựa trên các mặt hoạt động sau:

4.1. Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ: Trong quá trình điều hành hoạt động Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gửi HĐQT và BKS. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chỉ đạo Công ty rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch và quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động.

4.2. Thông qua các chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến bằng văn bản trong năm.

4.3. Thông qua vai trò của các ủy ban trực thuộc HĐQT và cơ quan Kiểm toán nội bộ: Thông qua vai trò và chức năng nhiệm vụ của các Ủy ban trực thuộc HĐQT và cơ quan kiểm toán nội bộ, HĐQT đã nắm bắt và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban điều hành, giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật, các chính sách và quy trình nội bộ, công tác nhân sự, việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ, quá trình đầu tư cơ sở vật chất.....trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại Công ty cũng như trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4.4. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát: HĐQT đã phối hợp tích cực với BKS, dưới sự giám sát hoạt động của BKS để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế quản trị và hoạt động của BVSC;

Thông qua các cơ chế kiểm tra, giám sát nêu trên, HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021: (i) đã luôn chủ động, bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra những giải pháp kinh doanh đúng đắn, nắm bắt cơ hội thị trường để có được kết quả kinh doanh hoàn thành

vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ giao; (ii) BVSC phát triển được những sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm; (iii) BVSC đã duy trì một chính sách nhân sự ổn định, không những đảm bảo cho người lao động sự an toàn về việc làm, về sức khỏe và sự ổn định về thu nhập, mà còn triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực cho mục tiêu phát triển trung và dài hạn; (iv) Đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao luôn cẩn trọng, trung thực, hiệu quả và công khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

5. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

5.1. Thù lao của HĐQT: Năm 2021, các Thành viên HĐQT đã nhận thù lao và các khoản lợi ích khác tuân thủ theo đúng quy định tại Điểm e, Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 của Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua vào ngày 20/04/2021 (*Chi tiết kính trình Quý cổ đông xem tại Mục 1 của Tờ trình v/v Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 trình bày phần sau Đại hội*).

5.2. Chi phí hoạt động của HĐQT: Tuân thủ Quy định về chế độ thù lao, chi phí hoạt động, chế độ tiền thưởng đối với Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NHỮNG NGƯỜI NÀY; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.

6.1. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm, ngoại trừ việc thu phí giao dịch chứng khoán của một số thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo quy định của Công ty, Công ty không ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch đối với những người này.

6.2. Giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc: giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Năm 2021, Công ty có ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch với Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt với tổng giá trị giao dịch là: **80.684.715.777 đồng** (trong đó có 34.624.954.400 đồng là số tiền cổ tức năm 2020 BVSC thanh toán cho Tập đoàn Bảo Việt theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). Các hợp đồng, giao dịch này đều có giá trị nhỏ hơn 10% Tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; do đó theo Điều 52.3 của Điều lệ Công ty các giao dịch này đều thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty.

Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng này đều được Công ty thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT tại các Nghị quyết của HĐQT; được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, không tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; đồng thời đảm bảo theo đúng các quy định tại Điều 52 của Điều lệ Công ty và Điều 167. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Luật doanh nghiệp.

7. ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 280 của Nghị định số: 155/2020NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán 2019, HĐQT yêu cầu Thành viên độc lập HĐQT có báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2021. Kết quả đánh giá như sau:

7.1. Mức độ tuân thủ và hiệu quả trong cơ cấu quản trị Công ty: Với cơ cấu 4/5 thành viên HĐQT không điều hành, trong đó có một thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, cơ cấu HĐQT BVSC đáp ứng tốt các tiêu chí tuân thủ quy định pháp luật áp dụng đối với công ty chứng khoán có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ngoài việc, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về phân công nhiệm vụ phụ trách từng mảng hoạt động của Công ty đối với từng thành viên HĐQT; HĐQT đã thành lập 03 ủy ban UBQTCT, BN&TL; UBKT; UBQTRR&ALCO nên các chỉ đạo của HĐQT luôn đảm bảo tính khách quan, kịp thời, bám sát tình hình hoạt động của Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông.

7.2. HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý để rà soát và nắm bắt và ra quyết định kịp thời đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phiên họp định kỳ do Chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì đều có sự tham gia của BKS, Ban Tổng Giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được đưa ra trên cơ sở tỷ lệ đồng thuận cao nhất.

7.3. Bên cạnh việc tổ chức họp định kỳ, để giải quyết kịp thời các kiến nghị và đề xuất của Công ty giữa các kỳ họp, HĐQT tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Đồng thời các nội dung lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều được cung cấp đầy đủ tới BKS. Qua đó, BKS thường xuyên có ý kiến kịp thời tới HĐQT về các nội dung được cung cấp. Thông qua những hoạt động này, BKS đã phát huy tốt vai trò giám sát của mình để đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm đều được thực hiện cẩn trọng trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

7.4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như diễn biến của thị trường chứng khoán với mục tiêu vì sự phát triển bền vững của BVSC.

7.5. Các thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành là, không đồng thời làm thành viên HĐQT quá năm (05) tại công ty khác; điều này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Công ty. Trong quá trình làm việc, thành viên HĐQT luôn thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

8. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN VÀ CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC HĐQT

8.1. Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT

Trong năm 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT đã triển khai các hoạt động như sau;

a. Ủy ban QTCT, BN&TL: Ủy ban QTCT, BN&TL đã triển khai các công việc liên quan: (i) Thẩm định Dự thảo Quy chế quản lý cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và Quy định về Tiêu chuẩn cán bộ giữ Chức vụ lãnh đạo, quản lý theo chế độ chuyên trách thuộc BVSC trình HĐQT Công ty ban hành; (ii) Đánh giá cho ý kiến đối với đề xuất quyết toán quỹ lương năm 2020 Công ty trình đề báo cáo HĐQT phê duyệt; (iii) Triển khai công tác quy hoạch nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc và các chức danh thuộc HĐQT bổ nhiệm trình HĐQT Công ty phê duyệt; (iv) Thẩm định Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2020 Công ty trình đề báo cáo HĐQT Công ty phê duyệt; (v) tham gia xây dựng Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025; (vi) Cho ý kiến đối với đề xuất bổ nhiệm lại các vị trí Trưởng Phòng theo đề nghị của Công ty và (vii) Kiến nghị HĐQT và đánh giá chính sách quản trị công ty và giám sát các vấn đề quản trị công ty; (viii) Tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; (ix) Kiến nghị HĐQT xem xét những vấn đề mô hình tổ chức bộ máy và mô hình quản trị công ty, chính sách quản lý lao động, cán bộ và tiền lương của Công ty; (x) Giám sát việc quản lý kế hoạch thù lao và phúc lợi của công ty; (xi) xây dựng định hướng hoạt động của Ủy ban năm 2022.

b. Ủy ban QTRR&ALCO: Ủy ban QTRR&ALCO đã triển khai các công việc liên quan: (i) Thẩm định Chính sách rủi ro và Hạn mức rủi ro năm 2021 Công ty trình đề báo cáo HĐQT phê chuẩn ban hành áp dụng cho năm 2021; (ii) tham dự và cho ý kiến tại 04 cuộc họp Hội đồng quản lý rủi ro của Công ty (các cuộc họp này nhằm mục đích rà soát, đánh giá hiệu quả toàn bộ hoạt động quản lý rủi ro đang được tiến hành tại Công ty, đưa ra các khuôn khổ, hành động, biện pháp cần được thực hiện để đảm bảo quản lý rủi ro một cách hài hòa, hợp lý); (iii) tham gia xây dựng định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025; (iv) Thực hiện kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc; (vi) xây dựng định hướng hoạt động của Ủy ban năm 2022.

c. Ủy ban Kiểm toán: Ủy ban Kiểm toán đã triển khai các công việc liên quan: (i) Thẩm định Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ BVSC để trình HĐQT Công ty ban hành; (ii) Thẩm định Báo cáo Kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch Kiểm toán năm 2021 do Bộ phận KTNB trình đề báo cáo HĐQT phê duyệt; (iii) Thẩm định Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán để trình HĐQT phê duyệt; (iv) Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của Bộ phận KTNB nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021; (v) Chỉ đạo Bộ phận KTNB lập Báo cáo Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch Kiểm toán năm 2022 trình HĐQT ban hành; (vi) tham gia xây dựng định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025; (vii) xây dựng định hướng hoạt động của Ủy ban năm 2022.

8.2. Hoạt động Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Trong năm, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và sự chỉ đạo trực tiếp của UBKT, Bộ phận kiểm toán nội bộ của BVSC (“KTNB”) đã hoàn thành 10 cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã đề ra điển hình như: Kiểm toán hoạt động kinh doanh trái phiếu; Kiểm toán tuân thủ đối với các tài khoản khách hàng có phát sinh dịch vụ chuyển khoản ra ngoài khác chủ tài khoản; Kiểm toán tuân thủ quy trình vận hành hệ thống CNTT, cấp quyền truy cập và kiểm toán việc tuân thủ các quy định của các Sở Giao dịch chứng khoán về hạ tầng công nghệ thông tin; Kiểm toán tuân thủ hoạt động ủy quyền giao dịch chứng khoán của khách hàng.....

Kết quả năm 2021, KTNB không ghi nhận sự kiện rủi ro hoặc vi phạm tuân thủ nào mang tính trọng yếu đối với các hoạt động được kiểm toán. Công tác tuân thủ theo quy trình và chính sách pháp luật được cán bộ nhân viên Công ty thực hiện tốt. Các sai sót trong quá trình tác nghiệp đều được các phòng nghiệp vụ chỉnh sửa sau khi có ý kiến của KTNB, giúp cải thiện và nâng cao hơn chất lượng công việc sau các kỳ tra soát.

9. THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bên cạnh những mục tiêu kinh tế, HĐQT nhận thức mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng, xã hội chính là các yếu tố nền tảng cho sự thành công lâu dài, bền vững của BVSC. Do đó năm 2021 HĐQT chỉ đạo Công ty tích cực triển khai: các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng và an sinh xã hội; ứng dụng công nghệ để giảm thiểu các tác động đến môi trường; tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, trong năm 2021 trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh Covid19, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ toàn dân đồng lòng, chung sức tham gia chống dịch Covid-19, HĐQT phê duyệt cho Công ty triển khai chương trình “*BVSC - Môi trường làm việc An toàn & Hạnh phúc*”. Chương trình bao gồm các hoạt động phát động cán bộ nhân viên Công ty ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ & triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine cho người lao động. Tính đến nay, BVSC đã phát động và ủng hộ bằng hiện kim và hiện vật cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ, cho các Quỹ phòng chống Covid-19 của các địa phương và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng (trong đó 226,7 triệu số tiền ủng hộ của người lao động công ty). Triển khai tiêm phòng vắc -xin Covid-19 cho người lao động công ty với tỷ mũi 2 bao phủ đạt 100% và mũi 3 bao phủ hơn 90%.

10. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022, với triển vọng về vaccine và kiểm soát dịch Covid-19, các nền kinh tế trên thế giới được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu tới từ cầu tiêu dùng và đầu tư. Cầu tiêu dùng được đánh giá sẽ duy trì đà tăng khi các nền kinh tế mở cửa mạnh mẽ hơn. Tại Việt Nam với chiến lược thích ứng an toàn với Covid-19 của Chính phủ, việc tiêm vaccine được triển khai nhanh và rộng là yếu tố tích cực, cho phép các hoạt động kinh tế diễn ra suôn sẻ và đóng góp cho sự hồi phục của nền kinh tế trong năm 2022.

Năm 2022, dự báo TTCK Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ: (1) Bối cảnh vĩ mô của Việt Nam có tính ổn định cao hơn so với các nền kinh tế khác trong khu vực; (2) Tiền rẻ vẫn là điểm tựa rất lớn cho TTCK toàn cầu, ít nhất trong nửa đầu năm 2022; (3) Triển vọng hồi phục trên diện rộng của các doanh nghiệp niêm yết: Nền kinh tế toàn cầu hồi phục, chuỗi cung ứng không còn bị đứt gãy tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất ổn định trở lại. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính Phủ, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2022; (4) Hệ thống công nghệ thông tin mới: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ thông tin mới. Đây sẽ là nền tảng để cũng như triển khai các sản phẩm mới trên thị trường, T-0. Đây cũng là một trong các tiêu chí để TTCK Việt Nam có thể được các tổ chức xếp hạng đánh giá nâng hạng thị trường lên thị trường mới nổi.

Bên cạnh yếu tố hỗ trợ này, TTCK dự báo gặp thách thức: (1) Ngân hàng trung ương các nước thay đổi chính sách tiền tệ: ngân hàng trung ương các nước và khu vực lớn như Mỹ, EU... đang

có kế hoạch rút tiền về và nâng lãi suất. Động thái sẽ khiến dòng tiền có thể tiếp tục bị rút ra khỏi các nước mới nổi (trong đó có Việt Nam), tạo ra tâm lý lo ngại chung đối với nhà đầu tư. Khi đồng USD tăng giá sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước, làm giảm sự hấp dẫn của TTCK Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài; (2) Rủi ro lạm phát tăng cao: Khi hoạt động kinh tế bình thường trở lại, nhu cầu tăng mạnh khiến cho giá của các hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng cao; (3) Dòng vốn trong TTCK bị cạnh tranh bởi các kênh đầu tư khác: Khi kinh tế ổn định hơn, nhiều cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, cơ hội đầu tư ở các lĩnh vực khác xuất hiện khiến dòng tiền sẽ chảy ngược từ TTCK sang các kênh đầu tư khác; (4) Sự khó lường của bối cảnh vĩ mô quốc tế, thời kỳ hậu Covid-19: Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các vấn đề được quan tâm sẽ quay trở lại các vấn đề về địa chính trị, chiến tranh thương mại... Căng thẳng giữa Nga – Ukraina và các biện pháp trừng phạt về kinh tế sẽ gây ảnh hưởng không tích cực đến thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

HĐQT thông qua đánh giá và dự báo của Công ty về điều kiện diễn biến TTCK Việt Nam làm cơ sở cho việc hoạch định KHKD năm 2022 như sau:

- + Chỉ số VNIndex bình quân dao động quanh mức 1.500 – 1.550 điểm
- + Giá trị giao dịch bình quân/phiên đạt: 22.000 tỷ đồng/phiên

Trên cơ sở dự báo này, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

10.1. Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành KHKD năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 1.169 tỷ đồng tương ứng 102% so với Tổng doanh thu năm 2021; trong đó Doanh thu thực hiện đạt 1.080 tỷ đồng tương ứng 103% so với Doanh thu thực hiện năm 2021;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ("**Lợi nhuận sau thuế**"): 283,5 tỷ đồng tương ứng 100% so với Lợi nhuận sau thuế năm 2021; trong đó Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 236 tỷ đồng tương ứng 102% so với Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021.

Định hướng kinh doanh trong năm 2022, BVSC tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh, đầu tư; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại; tăng cường quản trị rủi ro; đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm của BVSC; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh khi Công ty đáp ứng điều kiện về Vốn điều lệ.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

10.2. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty

Căn cứ định hướng Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021-2025, để tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty, trong năm 2022 HĐQT chỉ đạo Công ty trên các các hoạt động sau:

- a. *Hoạt động môi giới*: vẫn sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển hoạt động môi giới thông qua các giải pháp đồng bộ về sản phẩm dịch vụ, nguồn vốn, con người, và

giải pháp công nghệ thông tin.

b. *Hoạt động tư vấn và bảo lãnh, đại lý phát hành:* Đẩy mạnh hoạt động tư vấn thu xếp vốn cho doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu; song song với duy trì hoạt động tư vấn M&A là thế mạnh của BVSC. Bên cạnh đó, tận dụng cơ hội khi kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa và tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ phê duyệt, BVSC đẩy mạnh tiếp cận các Tập đoàn, Doanh nghiệp có nhu cầu tái cơ cấu để tư vấn IPO và niêm yết cổ phiếu. Đẩy mạnh việc khai thác lợi thế bán chéo trong Tập đoàn Bảo Việt để mở rộng thêm mạng lưới khách hàng để triển khai các hợp đồng tư vấn thuộc thế mạnh của BVSC.

c. *Hoạt động tự doanh:* Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán bằng chiến lược đầu tư linh hoạt, bám sát diễn biến của thị trường và dòng tiền để đưa ra các thời điểm giải ngân phù hợp, mang lại hiệu quả cho danh mục đầu tư.

d. *Hoạt động cho vay và phải thu:* xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt, có tính cạnh tranh đối với dịch vụ margin và ứng trước, qua đó thúc đẩy hoạt động môi giới cũng như khai thác hiệu quả, tối ưu nguồn vốn;

e. *Nguồn vốn:* phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm gia tăng năng lực tài chính của Công ty, để đảm bảo nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

f. *Công tác nhân sự:* (i) duy trì chính sách nhân sự ổn định, đảm bảo cho người lao động về việc làm, về sức khỏe và sự ổn định về thu nhập; (ii) triển khai tuyển dụng và đào tạo có tính quy mô, có chiều sâu hơn, kiểm soát được chất lượng hướng tới hoạch định nguồn cung nhân sự toàn diện tại tất cả các vị trí trong Công ty; (iii) đa dạng các chính sách đãi ngộ & xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút & giữ chân nhân tài.

g. *Công nghệ thông tin:* Chỉ đạo Công ty tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin trọng điểm; đang từng bước thực hiện quá trình chuyển đổi số trong các khâu hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh và quản trị điều hành Công ty trong thời đại chuyển đổi số tại các đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng; đồng thời tối ưu năng suất làm việc của cán bộ, nhân viên Công ty.

h. *Hợp lực với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Bảo Việt:* Chỉ đạo Công ty đẩy mạnh triển khai các dự án hợp lực trong khuôn khổ các đề án hợp lực giữa Tập đoàn Bảo Việt, và các đơn vị thành viên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022, HĐQT xin kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO VIỆT
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hồng Tuấn